

# **Tân Hiệp Phát tiếp tục cùng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn**

16:59 14/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Vừa qua, công ty Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương trong chương trình “ngày hội Trung thu và trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ XXIII” với hàng ngàn phần quà là những sản phẩm sữa đậu nành với mong muốn bổ sung dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe thể chất cho các em.**

Trẻ em là nhóm luôn cần được gia đình và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Trước thềm năm học mới và ngày hội Trung thu, nhiều hoạt động chăm lo động viên đời sống tinh thần và vật chất cho trẻ em, học sinh và sinh viên đã được triển khai trên khắp cả nước.

Tại Bình Dương, ngày 12/09 vừa qua, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình “ngày hội Trung thu và trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” nhằm chăm lo cho đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong nhiều năm qua, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương luôn là nhịp cầu nối quan trọng giúp cơ quan nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... kịp thời sẻ chia, hỗ trợ các em trước những khó khăn của cuộc sống. Tại chương trình, Hội đồng bảo trợ Quỹ “bảo trợ trẻ em” tỉnh đã hỗ trợ cho 1.080 học sinh, sinh viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng.



*Chương trình “ngày hội Trung thu và trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” tỉnh Bình Dương lần thứ XXIII diễn ra ngày 12/09 vừa qua.*

Trong dịp này, nhiều doanh nghiệp đã chung tay cùng Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh chăm lo đời sống cho các em với nhiều phần quà hỗ trợ ý nghĩa và thiết thực. Một trong những doanh nghiệp luôn tích cực trong các hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn suốt nhiều năm qua là công ty Tân Hiệp Phát. Tại chương trình, doanh nghiệp này đã trao tặng hàng ngàn phần quà là sản phẩm sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi với tổng giá trị 50 triệu đồng nhằm giúp các em bổ sung dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bình Dương ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân dành cho các em và bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.





*Tân Hiệp Phát trao tặng 50 triệu đồng sản phẩm, dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe thể chất của các em.*



*Hàng nghìn phần quà được trao tặng trong chương trình giúp các em có thêm niềm vui Trung thu trọn vẹn.*

Được biết, ngay trước đó trong chương trình “ngày hội Thiếu nhi 1/6” do Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh



Bình Dương tổ chức, 1.300 thùng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi trị giá 200 triệu đồng cũng đã được Tân Hiệp Phát gửi trao đến các trẻ em, con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà dinh dưỡng mang nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp các em vững vàng hơn về sức khỏe thể chất, từ đó đạt hiệu quả tốt trong học tập.

Nhân dịp Trung thu, Công ty Tân Hiệp Phát cũng triển khai hoạt động thăm và tặng quà cho 50 trẻ em mà đơn vị này đã nhận bảo trợ từ năm 2022 trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh niên khởi xướng nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em bị mồ côi sau đại dịch Covid-19 cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi. Mỗi phần quà bao gồm tiền mặt trị giá 500.000 đồng, 1 hộp bánh trung thu và 1 thùng sản phẩm sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi đã được gửi trao giúp các em có thêm sức khỏe và niềm vui đến trường.

Cũng trong tháng 9 này, đại diện Tân Hiệp Phát cho biết công ty cũng sẽ phối hợp cùng các tổ chức trên khắp các tỉnh thành gửi trao hơn 50,000 bánh trung thu tổng giá trị hơn 900 triệu đồng cho các em thiếu nhi. Trong đó, đơn vị sẽ trực tiếp trao tặng những phần bánh ý nghĩa đến trẻ em tại các mái ấm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP. HCM nhằm giúp các em có thêm niềm vui đón Tết thiếu nhi trọn vẹn.



*Tân Hiệp Phát luôn quan tâm và đầu tư vào các hoạt động chăm sóc đời sống và phát triển tương lai trẻ em Việt Nam.*

Tân Hiệp Phát luôn đặt trẻ em ở trung tâm trong hành trình phụng sự xã hội. Bên cạnh những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần ý nghĩa cho trẻ em nhân dịp Trung thu cũng như Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tân Hiệp Phát đặc biệt quan tâm đến các dự án đầu tư phát triển tương lai dài hạn cho trẻ em Việt Nam với các chương trình khuyến học, khuyến tài. Từ năm 2023, doanh nghiệp này đã đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tại Bình Dương, Hậu Giang, Hà Nam tổ chức chương trình "nối trọn yêu thương, nâng bước tới trường" trao tặng 600 phần học bổng nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Năm 2024, dự án này sẽ tiếp tục được triển khai vào tháng 10 tới đây.

**Minh Hiếu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tan-hiep-phat-tiep-tuc-cung-quy-bao-tro-tre-em-tinh-binh-duong-cham-soc-tre-em-co-hoan-canhh-kho-khan-trong-dip-trung-thu>